



Red Tiger xin giới thiệu Kim Cương Bùng Nổ

Kim cương là bạn thân nhất của lượt quay trong Kim Cương Bùng Nổ! Leo thang và bùng cháy trong từng bậc thang!

Vạn Năng Kim Cương xuất hiện trên các trục 2, 3 và 4. Ngoài việc thay thế cho các biểu tượng, chúng còn giúp bạn leo thang tiến độ để nâng cấp các biểu tượng trả thưởng thấp thành biểu tượng trả thưởng cao hơn. Mỗi ván diễn ra theo chu kỳ 30 lượt quay, trong đó Vạn Năng Kim Cương sẽ lấp đầy các bậc thang của Thang Nâng Cấp. Thu thập 3 Vạn Năng Kim Cương để lên cấp tiếp theo. Hoàn thành một cấp sẽ chuyển đổi các biểu tượng trả thưởng thấp thành biểu tượng trả thưởng cao hơn, tăng cơ hội giành chiến thắng lớn. Lượt Quay Miễn Phí duy trì hoạt động của thang tiến độ, mang đến nhiều cơ hội nâng cấp hơn. Mua Tính Năng cho phép bạn nhảy vào vòng chơi nâng cao với thang tiến độ nạp sẵn.

Sẵn sàng leo thang và nhận tiền thắng tưng bừng cùng Kim Cương Bùng Nổ!

ĐIỂM NHẤN

- Vạn Năng Kim Cương nâng cấp biểu tượng và làm tăng thang tiến độ
- Lượt Quay Miễn Phí làm tăng thang tiến độ để nhận thêm nâng cấp
- Mua Tính Năng để bỏ qua thang tiến độ đã nạp sẵn

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	5 x 3
Dòng thắng	25
Tiền thắng tối đa	24.473x
Mức biến động	5/5 (cao)
Tần suất trúng	5/5 (cao)
Tiền cược tối thiểu	€/£/\$ 0,10
Tiền cược tối đa	€/£/\$ 20
Tính năng	4 (Vạn Năng Kim Cương, Thang Nâng Cấp, Lượt Quay Miễn Phí, Mua Tính Năng)
Tùy chọn RTP không jackpot	90,78%, 92,73%, 94,70%, 95,69%, 95,70%
Tùy chọn RTP có jackpot	90,06%, 90,75%, 92,74%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI

Vạn Năng Kim Cương & Thang Nâng Cấp Biểu Tượng



Vạn Năng Kim Cương xuất hiện trên các trục 2, 3 và 4. Chúng thay thế cho tất cả các biểu tượng trả thưởng và góp phần tăng Thang Nâng Cấp Biểu Tượng. Trò chơi có chu kỳ 30 lượt quay, kèm bộ đếm theo dõi tiến độ. Quay trúng Vạn Năng Kim Cương sẽ lấp đầy các bậc thang trên thang tiến độ, nâng cấp biểu tượng trả thưởng thấp thành biểu tượng trả thưởng cao hơn. Mỗi cấp của thang có 3 bước để hoàn thành, tăng từ biểu tượng trả thưởng thấp nhất đến biểu tượng trả thưởng cao nhất. Nâng cấp diễn ra trước khi tính toán tiền thắng dòng. Cuối chu kỳ, tiến độ sẽ cài lại và các biểu tượng trở về trạng thái ban đầu.



Lượt Quay Miễn Phí

Lượt Quay Miễn Phí được kích hoạt khi có 3 scatter Lượt Quay Miễn Phí trở lên xuất hiện ở bất kỳ đâu trên các trục. Quay trúng 3, 4 hoặc 5 scatter để được thưởng tương ứng 9, 12 hoặc 20 lượt quay miễn phí. Scatter bổ sung trong khi diễn ra tính năng có thể tái kích hoạt 9, 12 hoặc 20 lượt quay thêm.



Mọi nâng cấp biểu tượng vẫn hoạt động trong Lượt Quay Miễn Phí và bất kỳ Vạn Năng Kim Cương nào xuất hiện đều tiếp tục làm tăng Thang Nâng Cấp Biểu Tượng như trong ván gốc. Khi Lượt Quay Miễn Phí kết thúc, mọi tiến độ đạt được trên thang sẽ được chuyển về ván gốc.

Mua Tính Năng



1. Lượt Quay Miễn Phí Cam: Đảm bảo quay được 3 scatter Lượt Quay Miễn Phí trở lên và tham gia vòng thưởng với giá gấp 20 lần tiền cược. Khi mua tính năng này, trạng thái trò chơi hiện tại sẽ lưu lại và trò chơi sẽ chuyển sang trạng thái mới, trong đó cấp 2 của thang đã được lấp đầy và 2 biểu tượng trả thưởng thấp nhất được thay bằng Cam. Trạng thái trò chơi đã lưu sẽ được khôi phục sau khi hoàn thành vòng chơi đã mua.

2. Lượt Quay Miễn Phí Nho: Đảm bảo quay được 3 scatter Lượt Quay Miễn Phí trở lên và tham gia vòng thưởng với giá gấp 120 lần tiền cược. Khi mua tính năng này, trạng thái trò chơi hiện tại sẽ lưu lại và trò chơi sẽ chuyển sang trạng thái mới, trong đó cấp 3 của thang đã được lấp đầy và 3 biểu tượng trả thưởng thấp nhất được thay bằng Nho. Trạng thái trò chơi đã lưu sẽ được khôi phục sau khi hoàn thành vòng chơi đã mua.

3. Lượt Quay Miễn Phí Dưa Hấu: Đảm bảo quay được 3 scatter Lượt Quay Miễn Phí trở lên và tham gia vòng thưởng với giá gấp 200 lần tiền cược. Khi mua tính năng này, trạng thái trò chơi hiện tại sẽ lưu lại và trò chơi sẽ chuyển sang trạng thái mới, trong đó cấp 4 của thang đã được lấp đầy và 4 biểu tượng trả thưởng thấp nhất được thay bằng Dưa Hấu. Trạng thái trò chơi đã lưu sẽ được khôi phục sau khi hoàn thành vòng chơi đã mua.

4. Lượt Quay Miễn Phí BAR: Đảm bảo quay được 3 scatter Lượt Quay Miễn Phí trở lên và tham gia vòng thưởng với giá gấp 800 lần tiền cược. Khi mua tính năng này, trạng thái trò chơi hiện tại sẽ lưu lại và trò chơi sẽ chuyển sang trạng thái mới, trong đó cấp 5 của thang đã được lấp đầy và 5 biểu tượng trả thưởng thấp nhất được thay bằng Bar. Trạng thái trò chơi đã lưu sẽ được khôi phục sau khi hoàn thành vòng chơi đã mua.



ID TRÒ CHƠI & RTP

PC + DI ĐỘNG

ID trò chơi	Ghi chú	Kiểu trò chơi OSS	ID OSS	RTP
DiamondsUp	Tùy chọn RTP không jackpot	diamondsup	diamondsup000000	90,78%, 92,73%, 94,70%, 95,69%, 95,70%
DiamondsUp	Tùy chọn RTP có jackpot	diamondsup	diamondsup000000	90,06%, 90,75%, 92,74%

Lũy tiến jackpot: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

Giới thiệu jackpot Red Tiger

Cũng như tất cả các trò quay số khác của Red Tiger, Kim Cương Bùng Nổ có thể có hoặc không có jackpot Red Tiger. Nếu chọn phiên bản jackpot của ván gốc, phiên bản đó phải đi kèm khoản đóng góp jackpot để đạt được tỷ lệ RTP tổng thể cuối cùng của trò chơi. Ví dụ, ghép ván gốc có jackpot đạt chứng nhận tỷ lệ RTP 90,06% với khoản đóng góp jackpot 1% sẽ cho ra tỷ lệ RTP tổng thể là 91,06%. Tỷ lệ RTP của chính khoản đóng góp jackpot là 100%.

Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TAI ĐÂY](#)